



# สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. จำกัด

## ข่าว NEWS

123 ศูนย์อาหารและบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร (043) 202222-44 ต่อ 12091, 12092, 12950, 12971, 12972, 08-31422699, 08-96224432

โทรสาร (043) 202422, [www.fincoopkku.com](http://www.fincoopkku.com), E-Mail Address : [scckku@fincoopkku.com](mailto:scckku@fincoopkku.com)

ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2556

### 1.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ



เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ซึ่งในวันดังกล่าวมีตัวแทนสหกรณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัย ธีรตันพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

### 2.กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา



เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์ฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม และเพื่อหาแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่สมาชิก

### 3. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 702/2556 เรื่องให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้การตรวจสอบกิจการเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ ดังนี้

1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
3. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2555

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สมาชิกที่จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ไม่ต้องผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น สหกรณ์ยังคงยึดตามระเบียบ และประกาศการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการตามเดิมทุกประการ

### 4. ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเขียนใบคำขอรับสวัสดิการบำเหน็จฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดให้มีสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกฯ โดยที่สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการบำเหน็จได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (2) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ปี (3) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก และเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และ (4) จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปี 2556 ที่ยังไม่ได้เขียนคำขอรับสวัสดิการบำเหน็จฯ ได้โปรดเข้ามาติดต่อเขียนใบคำขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จให้กับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถขอใบคำขอสวัสดิการบำเหน็จฯ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด หรือดาวน์โหลดใบคำขอดังกล่าวได้ที่ [www.fincoopkku.com](http://www.fincoopkku.com)

### 5. ผลการประชุมหารือ กรณีที่ดินโครงการเกื้อกูล เลค แอน ปาร์ค ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น

ด้วยศาลจังหวัดขอนแก่น จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด สมาชิกสหกรณ์ผู้ซื้อที่ดินโครงการเกื้อกูลฯที่มีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และนายปิยะ หรือปิยศาสตร์ นันทย์เกื้อกูล ให้มาหารือร่วมกัน ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประเด็นในการเปิดประชุมหารือคือ ศาลจังหวัดขอนแก่น ต้องหาข้อยุติโดยศาลให้นายปิยะหรือปิยศาสตร์ นันทย์เกื้อกูล เป็นผู้จัดหาที่ดินให้แก่สมาชิกที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และผลของการประชุมในวันดังกล่าว เป็นดังนี้

1. ผู้พิพากษามอบหมายให้สหกรณ์ ดำเนินการสรุปรายชื่อผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2048/2551 และ 596/2552 โดยให้ตรวจสอบว่าสมาชิกไม่มีหลักทรัพย์มีจำนวนกี่ราย
2. ผู้พิพากษามอบหมายให้สหกรณ์ และกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด โครงการเกื้อกูล เลค แอน ปาร์ค ดำเนินการสรุปผังพื้นที่การขายที่ดินของโครงการเกื้อกูลทั้งโครงการว่าได้รังวัดแบ่งเขตพื้นที่ให้สมาชิกแล้วเป็นจำนวนกี่แปลง และส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เป็นของสมาชิกนั้นเป็นจำนวนพื้นที่กี่ตารางวา
3. ผู้พิพากษามอบหมายให้นายปิยะ หรือปิยศาสตร์ นันทย์เกื้อกูล ดำเนินการจัดหาที่ดินที่จะมาจัดสรรให้กับสมาชิกที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งนายปิยะ รับทราบและยินยอมว่าจะเป็นผู้จัดหาที่ดินในโครงการมาให้แก่สมาชิกที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ได้นัดหมายให้สหกรณ์ นายปิยะ หรือปิยศาสตร์ นันทย์เกื้อกูล และพวก พร้อมกับผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เข้าร่วมประชุมหารือกันอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น สหกรณ์ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ตามวันและเวลาที่กล่าวมาแล้วนี้

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด